

Bình Dương, ngày 14 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ Công ty CP Nông Lâm Nghiệp Bình Dương;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Nông Lâm nghiệp Bình Dương đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Ban kiểm soát Công ty CP Nông Lâm nghiệp Bình Dương chúng tôi xin báo cáo báo cáo trước quý vị cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Ban kiểm soát Công ty CP Nông Lâm Nghiệp Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty bầu ra, bao gồm:

1. Bà: Phạm Thị Băng Trang – Trưởng ban
2. Ông: Trần Thắng Vinh – Thành viên
3. Bà: Đinh Thị Bích Danh – Thành viên

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra giám sát việc tổ chức điều hành của Ban tổng giám đốc.
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo kiểm toán.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Lâm Nghiệp Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 thành viên. Kể từ Đại hội cổ đông thành lập Công ty, Hội đồng quản trị đã có 04 cuộc họp và ban hành 02 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điều lệ Công ty. Thực hiện phê duyệt các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh như triển khai chỉ đạo kế hoạch kinh doanh đã được Đại



hội đồng cổ đông thông qua, kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Dương trước đây.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc.

Qua thực hiện công tác công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy về hoạt động quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, đặc biệt là các tồn đọng, bất cập trong công việc xử lý tài chính, quyết toán vốn sau khi chuyển đổi sang mô hình cổ phần.

Về thực hiện kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn từ khi thành lập công ty (05 tháng cuối năm 2016) đạt kết quả như sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2016	TH năm 2016	%TH/KH
Tổng doanh thu (tr.đ)	28.999	34.360	118
Tổng chi phí (tr.đ)	28.979	34.272	118
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	21	88	419
Lợi nhuận sau thuế (tr.đ)	17	59	347

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhất là các ngành nghề nông lâm nghiệp, tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2016 tại đơn vị cũng hết sức khó khăn, chủ yếu là đầu tư xây dựng cơ bản các vườn cây, chưa đưa vào khai thác. Doanh thu 5 tháng cuối năm 2016 chủ yếu từ hoạt động thu mua và khai thác mù cao su. Thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài, ảnh hưởng đến sản lượng thu mua và khai thác mù, trong khi giá mù cao su thấp. Thêm vào đó, việc đánh giá lại tài sản khi xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang cổ phần làm tăng chi phí khấu hao; giá mù cao su liên tục giảm, các hộ nhận khoán không chịu nộp tiền thuê đất, trong khi công ty phải vay vốn để thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế, làm phát sinh chi phí lãi vay. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh trong năm.

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực cố gắng khắc phục những hạn chế và khó khăn, luôn tuân thủ và chấp hành tốt các chính sách của Pháp luật. Việc bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp luôn được đảm bảo.

3. Kết quả Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

Ban kiểm soát thống nhất về số liệu Báo cáo tài chính của Công ty. Báo cáo đã được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị đã phản ánh đúng, chính xác, trung thực trong báo cáo tài chính Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Cổ đông giao cho. Luôn cung cấp kịp thời các biên bản cuộc họp, nghị quyết cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ngoài ra Ban kiểm soát được mời tham dự một số cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.

III. KẾT LUẬN.

Nhìn chung năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành vừa thực hiện việc chuyển đổi doanh nghiệp vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khắc phục những hạn chế và khó khăn, tận dụng tối đa những lợi thế để ổn định và phát triển kinh tế. Trong công tác quản lý; Doanh nghiệp luôn tuân thủ và chấp hành tốt các chính sách của Pháp luật. Việc bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp luôn được đảm bảo tốt nhất. Đây là dấu hiệu khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các ngành nghề kinh doanh chính như khai thác, mua bán mủ cao su và chăn nuôi đơn vị cần phải quan tâm hơn nữa trong việc tìm kiếm thị trường kinh doanh mới nhằm đưa hoạt động kinh doanh đơn vị bước qua giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Hội đồng quản trị xem xét và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Bằng Trang

